

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về rà soát tiết giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải

Ngày 27 tháng 6 năm 2022, tại Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp về việc rà soát tiết giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Lê Anh Tuấn; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Vận tải, Tài chính, Pháp chế, Kế hoạch - đầu tư, Đối tác công - tư, Kết cấu hạ tầng giao thông; Các Cục: Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD), Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam; Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Tài chính, Vụ Vận tải; ý kiến của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kết luận như sau:

Những năm vừa qua, nhất là giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về việc điều chỉnh giảm giá, phí, lệ phí như giảm phí bảo trì đường bộ, đăng kiểm, phí cắt hạ cánh... Qua đó đã hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân giảm bớt khó khăn. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, do tác động của giá xăng, dầu tăng rất cao, nên việc hỗ trợ giảm giá, phí, lệ phí cho các doanh nghiệp, người dân như thời gian vừa qua là chưa đủ. Việc rà soát, xem xét kéo dài một số cơ chế, chính sách miễn, giảm hoặc nâng tỷ lệ miễn giảm phí và lệ phí, chỉ đạo các doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ rủi ro là cần thiết. Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải trong giai đoạn khó khăn hiện nay, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Rà soát, đề xuất giảm mức thu từng khoản phí, lệ phí, giá dịch vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, thời gian áp dụng; đánh giá tác động của việc giảm mức phí, lệ phí đó đến đối tượng nộp phí, lệ phí và việc cân đối thu, chi ngân sách nhà nước; nghiên cứu kiến nghị giảm các loại thuế liên quan (nếu có); báo cáo kết quả về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 29/6/2022.

2. Trên cơ sở báo cáo của các Cục, Tổng cục, giao Vụ Vận tải tham mưu trong việc khuyến khích, đẩy mạnh kết nối các loại hình vận tải để tiết kiệm tối đa chi phí; tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chính sách giá dịch vụ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải.

3. Giao Vụ Tài chính tổng hợp đề xuất của các cơ quan, đơn vị và tham mưu văn bản của Bộ Giao thông vận tải đề xuất cấp có thẩm quyền về mức thu, nộp hoặc miễn, giảm đối với các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải.

4. Giao Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương dự thảo quyết định thành lập Tổ công tác của Bộ để kiểm tra công tác công tác quản lý, thu, nộp phí, lệ phí và giá dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 (thành phần Tổ công tác gồm Thanh tra Bộ, Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Vận tải, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan).

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải thông báo tới các đơn vị cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị tham gia dự họp;
- Lưu: VT, THTT (Samns).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Trí Đức